
Fundur	28.11.2017	
	
Því	miður	komust	hvorki	Svana	né	Sunna	á	fundinn.		
Guðríður,	Birna	og	Hilmar	ákveða	að	hittast	og	fara	yfir	það	sem	brýnast	er.	
Ákveðið	var	að	hittast	á	Kaffi	Krús	á	Selfossi.	
	
Helsta	mál	á	dagskrá	er	fyrirhugað	aðventukvöld.		
Í	ljósi	þess	að	síðasta	sýning	ársins	var	svona	seint	finnst	okkur	við	komin	full	
langt	inn	í	jólastressið.	Ákveðið	er	að	halda	frekar	uppskeruhátíð	í	byrjun	janúar.	
	
Guðríður	kemur	með	þá	ábendingu	að	núverandi	dagsetning	deildarsýningar	
stangist	á	við	sýningu	Retriverdeildinar,	við	gætum	orðið	af	annsi	mörgum	
skráningum	á	sýninguna	okkar	ef	þessar	tvær	sýningar	skarast	saman.	Ákveðið	
er	að	bera	málið	undir	aðra	stjórnarmeðlimi	og	líklega	finna	nýja	dagsetningu.	
	
Næsti	fundur	áætlaður	4.	Janúar.	
	
	


